

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(của UCV ĐBQH khoá XV)

Kính thưa đồng chí chủ trì hội nghị, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và lãnh đạo địa phương.

Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên: Đinh Thị Hoa Sen, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1979, dân tộc Co, quê quán: xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cư trú tại KDC 14, tổ dân phố II thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi. Hiện là giáo viên công tác tại trường THPT Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Vừa qua, được tập thể cơ quan giới thiệu và được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tôi đã được Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương ra ứng cử ĐBQH khoá XV, hôm nay tôi rất vui mừng được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Như chúng ta đã biết:

+ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện chức năng: lập Hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

+ Đại biểu quốc hội là người được cử tri tin tưởng, bầu chọn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử và nhân dân cả nước, là cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Vì vậy được là ứng cử viên ĐBQH khoá XV, với tôi đó là một vinh dự rất lớn.

Thưa toàn thể cử tri!

Tôi sinh ra ở miền Bắc, nhưng đã sống và gắn bó với Quảng Ngãi nhiều năm nay với tình cảm trách nhiệm của một người con của quê hương tôi luôn luôn quan

tâm đến từng bước chuyển mình của tỉnh nhà. Tôi nhận thức rất rõ: những năm qua, cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên xây dựng cuộc sống và phát triển quê hương.

Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh không thuận lợi, vì vậy đến nay tỉnh ta vẫn còn những khó khăn nhất định liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân cần được tiếp tục giải quyết như:

- Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn (ở miền núi)
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu ổn định
- Vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; bố trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường còn bộc lộ nhiều bất cập;
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp gây ra những khó khăn cho đời sống xã hội và phát triển kinh tế của người dân ...vv

Đây là những vấn đề nhân dân quan tâm và mong muốn được Đảng, chính phủ và các cấp lãnh đạo tiếp tục có những cơ chế chính sách để giải quyết. Tôi nghĩ đó là những mong muốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Vì vậy nếu được cử tri tín nhiệm, ủng hộ tôi trở thành đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để làm tròn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội, với chương trình hành động tập trung vào một số vấn đề cơ bản như sau:

-Trước hết, với bản thân, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt công việc được giao.

-Thứ hai, với vai trò là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ:

+ Sắp xếp thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu văn bản luật, cùng với các đại biểu khác tham gia đầy đủ, nghiêm túc các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; các hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Tích cực, chủ động trong hoạt động giám sát và tham gia xây dựng luật.

+ Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, sắp xếp thời gian đi địa bàn, cơ sở nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử để nắm tình hình thực tiễn, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề

bức xúc của cử tri và thống nhất cùng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phản ánh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đồng thời báo cáo đến cử tri những nội dung được các cơ quan chức năng, cũng như Quốc hội phản hồi lại.

-Thứ ba, là ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số, công tác trong ngành giáo dục, tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề nữ giới, vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn và lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nếu được cử tri tín nhiệm, ủng hộ tôi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ:

- Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp các luật, cơ chế, chính sách vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự bình đẳng giới để phụ nữ có điều kiện và cơ hội học tập, nâng cao trình độ, phát huy các khả năng, sở trường đóng góp cho sự phát triển của xã hội; chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

-Tham gia đóng góp xây dựng các luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, thành thị và nông thôn.

-Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để hệ thống giáo dục và đào tạo phục vụ tốt nhất nhu cầu được học tập của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Quan tâm đến vấn đề xây dựng các chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên trường học, và học sinh vùng khó khăn để giảm bớt áp lực, vất vả cho thầy cô. Đồng thời quan tâm đến chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các vùng miền của tỉnh Quảng Ngãi.

Kính thưa toàn thể cử tri!

Trở thành đại biểu của nhân dân là một niềm vinh dự lớn, song để làm tròn nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân là một trọng trách hết sức nặng nề vì vậy sự ủng hộ của nhân dân, của cử tri là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa to lớn, làm tăng thêm niềm tin, sức mạnh và dũng khí cho mỗi người đại biểu để hoàn thành tốt vai trò của mình. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và sự tin tưởng của quý vị cử tri để tôi có thêm điều kiện đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính thưa toàn thể cử tri, thưa hội nghị!

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Thấm nhuần lời dạy trên của người bản thân tôi luôn luôn xác định dù ở cương vị công tác nào thì mỗi việc mình làm đều phải hướng tới cái đích cuối cùng là yên dân, là mang lại niềm vui cho mọi người, là làm thêm một việc có ý nghĩa cho xã hội, và cho cộng đồng.

Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có dịp gặp gỡ với cử tri để trình bày dự kiến chương trình hành động của mình. Trở thành ĐBQH khoá XV, tôi sẽ xây dựng chương trình, có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng nội dung, từng mục tiêu, phù hợp với cương vị và tình hình thực tế tôi đang đảm nhiệm.

Cảm ơn quý cử tri đã dành thời gian đến với hội nghị và chú ý lắng nghe.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Rất mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của toàn thể cử tri trong ngày hội bầu cử 23/5 sắp tới.

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐINH THỊ HOA SEN